

Chào mừng quý vị đến với Bản tin TABMIS số 17!

Từ tháng 3/2012, Dự án TABMIS bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, chuyển động một cách tích cực để sớm cán đích thành công. Đến hết tháng 4/2012, Dự án đã triển khai diện rộng tới 51/63 tỉnh, thành phố trong đó có 46 tỉnh, thành phố đã sử dụng TABMIS làm hệ thống chính thực hiện giao dịch và kết xuất báo cáo phục vụ quản lý, điều hành NSNN trên địa bàn. Bên cạnh đó, Dự án đã hoàn thành 4 đợt nhập liệu tập trung tại Bộ Tài chính cho 40 bộ, ngành, sở và chính thức đi vào vận hành tại các đơn vị.

Bản tin TABMIS số 17 tiếp tục thông tin về các hoạt động nổi bật của Dự án trong tháng 3, 4/2012 và các hoạt động chuẩn bị cho các đợt triển khai tiếp theo. Bên cạnh đó tiếp tục giải đáp các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong vận hành và tác nghiệp trên hệ thống.

Ban biên tập trân trọng gửi đến bạn đọc những thông tin về Dự án TABMIS được cập nhật đến hết tháng 4/2012.

Hệ thống TABMIS đã được triển khai thành công và đang vận hành khá ổn định tại 46 tỉnh, thành phố và 15 bộ, ngành Trung ương tính cho đến hết năm 2011. Trong năm 2012, trọng tâm của Dự án là hoàn thành 5 đợt triển khai diện rộng đến 17/63 tỉnh, thành phố còn lại, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố lớn nhất của cả nước. Bên cạnh đó, hệ thống cũng phải được vận hành thông suốt, ổn định đối với 40 bộ, ngành, sở đã được triển khai TABMIS trong tháng 3-4/2012. Ngoài ra, Ban triển khai và các bên liên quan cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn mở rộng Dự án đến 300 đơn vị dự toán cấp I, II thuộc NSTW.

Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cán đích trong năm 2012. Nhìn vào khối lượng công việc triển khai rất lớn của Dự án trong năm 2012, chúng ta có thể nhận thấy đây là nhiệm vụ khó khăn, đầy thách thức đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất cao của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, hệ thống KBNN, Ban triển khai TABMIS cũng như các đơn vị chuẩn bị

triển khai TABMIS tại các địa phương. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách cần tiếp tục hoàn thiện, năng lực hệ thống cần bổ sung, phần mềm ứng dụng cần tiếp tục nâng cấp, nguồn lực con người cần tăng cường, có như vậy mới đảm bảo được triển khai diện rộng cuốn chiếu một cách liên tục trong năm 2012.

Với năng lực hệ thống hiện tại, ngoài việc đảm bảo vận hành ổn định cho các

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SỚM ĐƯA DỰ ÁN VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG

tỉnh, thành phố và các bộ, ngành Trung ương đã triển khai TABMIS vẫn đảm bảo cho việc triển khai vẫn đảm bảo cho việc triển khai thêm các đợt tiếp theo. Tuy nhiên, có một số thời điểm vào cuối kỳ kế toán hệ thống có hiện tượng quá tải (mức độ sử dụng RAM, CPU đạt 80-90%, người sử dụng đồng thời tăng cao trên 5000 user) dẫn đến hệ thống bị chậm, treo phải khởi động lại. Vì vậy, việc bổ sung năng lực hệ thống là yêu cầu bức thiết đảm bảo cho hệ thống vận

hành ổn định trong điều kiện gia tăng liên tục lượng giao dịch và người dùng trên hệ thống trong năm 2012. Ban triển khai TABMIS đang tích cực phối hợp với Ban quản lý Dự án CCQLTCC, Nhà tài trợ và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc đàm phán với Nhà thầu bổ sung, nâng cấp phần cứng như: Máy chủ CSDL, Máy chủ ứng dụng, thiết bị lưu trữ (SAN) đảm bảo đủ mạnh đáp ứng được yêu cầu triển khai đến hết phạm vi dự án. Bên cạnh đó, việc bổ sung giấy phép kỹ thuật Oracle, dịch vụ bảo hành, bảo trì triển khai thiết lập môi trường cũng đang phần đầu sớm hoàn tất đàm phán. Ban quản lý Dự án CCQLTCC đang tiến hành các thủ tục cần thiết tiếp theo và dự kiến chậm nhất vào đầu quý 4/2012 hệ thống sẽ hoàn thành việc nâng cấp phần cứng của môi trường sản xuất và môi trường dự phòng.

Việc tinh chỉnh phần mềm hệ thống: Trong tháng 3/2012, nhà thầu IBM/FPT đã tiến hành nâng cấp Cơ sở dữ liệu (CSDL) TABMIS từ phiên bản 10.2.0.4.0 lên 10.2.0.5.0. Trong quá trình hỗ trợ triển khai tại các tỉnh, thành

phổ và bộ, ngành, hệ thống xuất hiện một số lỗi liên quan đến chức năng và quy trình của hệ thống như: chức năng phê duyệt trước khi dành quỹ đối với Lệnh chỉ tiền đến tài khoản tiền gửi, chạy song song các chương trình kết sổ tự động... Ban triển khai cùng với Nhà thầu đã và đang tích cực tiếp tục nghiên cứu, thực hiện sửa lỗi và nâng cấp cần thiết cho hệ thống.

Năm 2012, trong điều kiện đẩy nhanh tiến độ, các hoạt động lần lượt như: tập huấn CDKT, đào tạo, làm sạch dữ liệu, chuyển đổi số liệu, thu thập dữ liệu, phiên dữ liệu, khởi động dự án, nhập liệu tập trung của các đợt triển khai được tiến hành tuần chầu một cách liên tục. Chính vì vậy, nguồn nhân lực phục vụ các đợt triển khai TABMIS cũng phải được tăng cường. Ngoài việc huy động tối đa nguồn nhân lực từ Bộ Tài chính, KBNN, Ban triển khai TABMIS và Nhà thầu, Ban triển khai TABMIS sẽ huy động thêm nhân lực tại chỗ của các địa phương và những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố đã triển

khai TABMIS hỗ trợ các địa phương chuẩn bị triển khai, nhất là đối với đợt triển khai TABMIS tại TP Hồ Chí Minh.

Các hoạt động chuẩn bị cho tiếp nhận, quản trị và vận hành hệ thống khi Dự án

trong giai đoạn gói đầu chuyển giao hệ thống, một số nội dung được Bộ Tài chính cho phép thực hiện thuê ngoài quản trị và vận hành hệ thống. Một mặt tận dụng ưu thế về kinh nghiệm và năng

lực của các đơn vị chuyên nghiệp, mặt khác tạo điều kiện cho cán bộ Bộ Tài chính, KBNN từng bước nâng cao năng lực tiến tới làm chủ hoàn toàn hệ thống.

TABMIS đã trải qua hành trình dài của một chuyến đi với nhiều thành công đã được ghi nhận và đang bước vào chặng cuối, chặng nước rút của cuộc hành trình. Với sự đồng viên, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban triển khai TABMIS, Ban chỉ đạo liên ngành

của các tỉnh, thành phố cùng với các nhà tài trợ; sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính, KBNN cùng với nhà thầu IBM/FPT; sự quan tâm, đồng viên và hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, chúng ta tin tưởng rằng con thuyền TABMIS sẽ cập bến thành công, đúng kế hoạch như kỳ vọng.



Đ/c Tạ Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc KBNN, Phó Trưởng ban TK TABMIS trình bày báo cáo tại Hội nghị sơ kết triển khai TABMIS tại Ninh Thuận

kết thúc được xác định là một nhiệm vụ khó khăn trong điều kiện nguồn nhân lực từ Bộ Tài chính, KBNN chưa đáp ứng được toàn bộ 100% các yêu cầu. Ban triển khai TABMIS phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các khóa đào tạo tin học chuyên sâu cho cán bộ tin học cốt cán được lựa chọn đảm bảo đủ sức đảm nhận. Bên cạnh đó,

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

Kết quả triển khai TABMIS các Bộ, ngành đến hết tháng 4/2012

Thực hiện kế hoạch triển khai TABMIS cho các bộ, ngành, sở năm 2012, trong quý I/2012 Ban triển khai TABMIS đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính đã khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết như: Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai đối với từng nhóm bộ, ngành và 3 sở chuyên môn của Hà Nội; kết nối hạ tầng truyền thông các bộ, ngành, sở với Bộ Tài chính; cung cấp và cài đặt các ứng dụng TABMIS trên các máy PC cho các đơn vị; cấp User trên hệ thống TABMIS cho các bộ, ngành, sở; chuẩn bị địa điểm nhập liệu tập trung tại Bộ Tài chính; ngày 13/3/2012 tổ chức đánh giá kết quả năm 2011 và phổ biến kế hoạch triển khai năm 2012 tới 37 bộ, ngành...

Sau quá trình chuẩn bị, ngày 14/3/2012 các bộ, ngành, sở chính thức bước vào các đợt nhập liệu tập trung. Tính đến

ngày 13/4/2012, 4 đợt nhập liệu tập trung cho các đơn vị đã hoàn thành và đã chuyển về vận hành trực tiếp tại 37 bộ, ngành và 3 sở của Hà Nội.

Từ 14/4/2012 đến hết năm 2012, Ban triển khai TABMIS tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, duy trì và vận hành đối với 40 bộ, ngành, sở. Bên cạnh đó, Ban triển khai tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiếp tục triển khai TABMIS tới 31 bộ, ngành thuộc nhóm không nhập trực tiếp dữ liệu trên hệ thống TABMIS.

Triển khai diện rộng đợt 12 cho 5 tỉnh Tây Nguyên

Bắt đầu từ tháng 2/2012, Ban triển khai TABMIS đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc để chuẩn bị cho đợt triển khai 12 tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Đến ngày 21/4/2012 các công việc chuẩn bị như: Tập huấn CDKT Nhà nước áp dụng cho TABMIS cho 5 tỉnh tại Gia Lai và Lâm

Đồng; đào tạo cho người sử dụng cuối tại các đơn vị KBNN và cơ quan Tài chính; rà soát, làm sạch dữ liệu trên chương trình KTKB; chuyển đổi số liệu tại các đơn vị KBNN; thu thập dữ liệu tại các cơ quan Tài chính, KBNN; phiên dữ liệu dự toán đối với cơ quan Tài chính về cơ bản đã hoàn thành.

Ngày 23/4/2012, Lễ khởi động triển khai diện rộng dự án TABMIS đợt 12 đã đồng loạt diễn ra tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Tham dự lễ khởi động có Lãnh đạo Ban triển khai TABMIS, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài chính và Lãnh đạo KBNN tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tài chính và KBNN tại các địa phương tham gia triển khai TABMIS. Các đồng chí Lãnh đạo đã phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Tài chính, Kho bạc và các cơ quan chức năng trong thời gian qua đã khẩn trương và hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ của dự án cũng như tiếp cận kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi đợt triển khai diện rộng 12 cho 5 tỉnh Tây Nguyên.



Lễ khởi động triển khai TABMIS tại Đắk Lắk

Sau lễ khởi động, các đơn vị bước vào đợt nhập liệu tập trung diễn ra trong 2 tuần, hoàn thành vào ngày 5/5/2012 và hệ thống TABMIS vận hành chính thức tại các đơn vị cơ quan Tài chính, KBNN tỉnh, huyện của 5 tỉnh Tây Nguyên vào ngày 7/5/2012.

Hội thảo rà soát TABMIS lần thứ nhất

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 22/3/2012 Ban triển khai TABMIS đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, KBNN và Nhà tài trợ, Nhà thầu tổ chức thành công hội thảo rà soát triển khai TABMIS lần thứ nhất tại Hà Nội.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung: Các hoạt động chính nhằm cải thiện chức năng hệ thống đã thực hiện trong năm 2011; Đánh giá hệ thống trước và sau khi triển khai tại Hà Nội; Tình hình hỗ trợ vận hành hệ thống (HelpDesk); Kế hoạch triển khai TABMIS năm 2012. Hội thảo cũng là cơ hội để Nhà thầu trực tiếp thảo luận và giải đáp các vướng mắc trong



Hội thảo rà soát TABMIS lần thứ nhất tại Hà Nội

quá trình triển khai, vận hành hệ thống TABMIS tại các đơn vị.

Hội thảo rà soát TABMIS lần thứ nhất đã tập trung rà soát, phân tích và đề xuất với Ban triển khai, Nhà thầu các vấn đề vướng mắc trong tổ chức triển khai và vận hành hệ thống; đánh giá các sự cố, lỗi đã được ghi nhận trên hệ thống; đề xuất các kế hoạch khắc phục sự cố, cải thiện các chức năng hệ thống; nâng cấp phần cứng và các giải pháp về kho dữ liệu; thảo luận kế hoạch triển khai, bàn giao và tiếp nhận hệ thống...

Bên cạnh đó, Hội thảo rà soát TABMIS lần này cũng xem xét các giải pháp nhằm hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách cũng như quy trình phối hợp giữa các đơn vị liên quan, phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình vận hành và khai thác TABMIS trên phạm vi toàn quốc ở giai đoạn "hậu triển khai" gắn với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các đơn vị.

Kết quả hội nghị sơ kết triển khai TABMIS năm 2011

Ngày 09/04/2012, Bộ Tài chính, Ban triển khai TABMIS phối hợp với Ban quản lý Dự án CCQLTCC và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai TABMIS đến hết năm



Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng BTC cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết triển khai TABMIS đến năm 2011

2011 và kế hoạch triển khai năm 2012 tại Ninh Thuận. Đồng chí Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng ban chỉ đạo Dự án CCQLTCC, đồng chí Nguyễn Thị Nhơn, Tổng giám đốc KBNN - Trưởng ban Triển khai TABMIS tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Từ việc sơ kết những kết quả và thành công trong triển khai TABMIS từ tháng 4/2009 cho đến hết năm 2011, Hội nghị cũng đã đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ những khó khăn, vướng mắc và rào cản trong triển khai

TABMIS thời gian qua, thông qua báo cáo của Ban triển khai TABMIS và báo cáo tham luận của Ban chỉ đạo liên ngành các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục, chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn nước rút và tiếp nhận, quản trị, vận hành hệ thống khi kết thúc Dự án.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Sỹ Danh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức

ngành Tài chính, KBNN và Nhà thầu; sự quan tâm ủng hộ, động viên kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai Dự án.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ban Triển khai TABMIS đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho 108 tập thể, 201 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, có hiệu quả cao trong triển khai Dự án TABMIS thời gian qua./.

Ý KIẾN TỪ CƠ SỞ

Hỏi: Trên mẫu Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu ... đối với các đơn vị đã triển khai và áp dụng TABMIS là hệ thống chính đã có các thông tin về mã cấp ngân sách, mã quan hệ ngân sách, vì vậy thông tin về tài khoản chỉ cần ghi theo tài khoản tự nhiên mà không cần ghi theo kết cấu: "Tài khoản tự nhiên.Mã cấp ngân sách.Mã quan hệ ngân sách"?

Trả lời: - Trên chứng từ kế toán như: Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, ... phân đoạn mã tài khoản tự nhiên ghi theo tài khoản tự nhiên 4 ký tự, không ghi theo kết cấu "Tài khoản tự nhiên.Mã cấp ngân sách.Mã quan hệ ngân sách".

- Trên Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký: trên Hợp đồng kinh tế; trên thông báo tài khoản giao dịch của đơn vị ghi số tài khoản theo kết cấu "Tài khoản tự nhiên.Mã cấp ngân sách.Mã quan hệ ngân sách".

Hỏi: Trường hợp kế toán viên nhập nhầm thông tin về số tài khoản nhà cung cấp, ngân hàng nhà cung cấp của yêu cầu thanh toán, sai đoạn mã COA, sai ngày hạch toán hoặc do lỗi hệ thống dẫn đến giao dịch nhập bút toán trên TABMIS bị treo các giao dịch này còn chưa được phê duyệt hết các cấp, bị loại bỏ, chưa được chuyển lên phân hệ số cái ... Kế toán viên tiến hành hủy hoặc đảo các giao dịch này, các bút toán bị hủy, đảo có phải lập chứng từ không?

Trả lời: Đối với YCTT sau khi thực hiện xác nhận, thanh toán trên TABMIS AP đã tạo kế toán, giao dịch GL đã được phê duyệt, nếu các thông tin của giao dịch không chính xác, kế toán thực hiện hủy, đảo bút toán. Việc thực hiện hủy, đảo bút toán, chương trình tự động sinh ra bút toán điều chỉnh. Vì vậy, kế toán phải lập chứng từ (phiếu) điều chỉnh làm căn cứ hạch toán bút toán điều chỉnh do việc hủy, đảo giao dịch trên TABMIS sinh ra. Nội dung chứng từ (phiếu) điều chỉnh ghi rõ lý do điều chỉnh (sai thông tin gì, do nhập sai hay do lỗi hệ thống ... của chứng từ, giao dịch nào), không lưu kèm chứng từ photo để thể hiện lý do điều chỉnh.

Hỏi: Đối với dự toán ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện do cơ quan tài chính nhập trên TABMIS thì đơn vị sử dụng dự toán có phải gửi một bản quyết định giao dự toán cho Kho bạc và làm căn cứ để Kho bạc lập phiếu nhập dự toán lưu trữ theo dõi không (mặc dù không nhập trên TABMIS)?

Trả lời: Trong thời gian trước mắt, thực hiện theo quy định tại Điểm

b, mục I, phần II Thông tư 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành NSNN, cụ thể:

Khi thực hiện thanh toán và kiểm soát chi, KBNN nơi giao dịch có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện giữa dự toán giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư theo Quyết định của cấp có thẩm quyền (Quyết định hoặc Thông báo giao dự toán do đơn vị gửi đến) không khớp đúng với dự toán do CQTC phân bổ trên hệ thống TABMIS thì phải báo cáo CQTC đồng cấp (đối với dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách cùng cấp), hoặc báo cáo KBNN cấp trên (đối với dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp trên) để tổng hợp báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét, xử lý theo quy định.

Như vậy, Đối với dự toán ngân sách trung ương (đã đồng bộ hóa), ngân sách tỉnh, huyện do cơ quan Tài chính nhập và phân bổ trên hệ thống TABMIS, nhưng đơn vị vẫn gửi KBNN nơi giao dịch Quyết định hoặc thông báo giao dự toán cho đơn vị mình.

Về lâu dài, khi hệ thống đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, đối với dự toán ngân sách TW, tỉnh, huyện, các đơn vị không phải gửi Quyết định hoặc Thông báo giao dự toán cho KBNN nơi giao dịch. Khi thực hiện, BTC sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Hỏi: Đối với các bút toán chương trình tự động sinh ra do giao diện vào TABMIS từ các chương trình TCS, thanh toán điện tử thì kế toán có phải lập chứng từ không?

Trả lời: - Đối với các bút toán giao diện từ các chương trình thanh toán điện tử (Thanh toán LKB, thanh toán LNH, thanh toán song phương) chứng từ làm căn cứ hạch toán các bút toán giao diện và lưu là: các Lệnh thanh toán phục hồi (Chứng từ phục hồi) trên chương trình thanh toán điện tử (Thanh toán LKB, thanh toán LNH, thanh toán song phương).

- Đối với các bút toán giao diện từ chương trình quản lý thu thuế (Chương trình TCS) không phải lập chứng từ để lưu trữ. Chứng từ lưu trữ là:

+ Giấy nộp tiền vào NSNN, Giấy nộp tiền vào tài khoản được in từ chương trình TCS đối với các trường hợp thu tại KBNN.

+ Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN đã nhận được từ chi nhánh NHTM đối với trường hợp ủy nhiệm thu qua ngân hàng thương mại./.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Nhơn

Điện thoại: 04 6276 4300-88389; Fax: 04 6267 4367,

6276 4387; Email: nbuamcc@ost.gov.vn

Email liên hệ: tabmis_feedback@mof.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: 32 Cát Linh - Hà Nội

Địa chỉ trang web: http://www.tabmis.gov.vn